

หน่วย Talent Mobility Strengthening Unit (TMSU) กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อ matching การดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ระหว่างอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับทางผู้ประกอบการ ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 309 ชั้น 3 อาคารราชรัตน์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดประชุม Matching โครงการ Talent Mobility ครั้งที่ 1 ระหว่างทีมอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.จิรพงศ์ สุขศิริวรวงศ์ ดร.อมราพร วงศ์รักษ์พานิช ดร.นันทนา นุชถาวร และดร. จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย ภาควิชาเภสัชกรรมและภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับทางผู้ประกอบการจากบริษัท มิลลิเมด จำกัด โดยได้มีการพูดคุยถึงรายละเอียดโครงการที่จะทำเบื้องต้น การดำเนินงาน งบประมาณโดยสังเขป และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งผลการประชุมทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องที่จะดำเนินการโครงการนี้ และได้ทำการนัดหมายประชุมครั้งที่ 2 ต่อไป



2. เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 309 ชั้น 3 อาคารราชรัตน์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดประชุม Matching โครงการ Talent Mobility ครั้งที่ 1 ระหว่าง ดร. วีรวัดน์ ติรณะชัยติกุล ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับทางผู้ประกอบการจากบริษัท แชนฟรอน แลบบอราทอรีส์ จำกัด โดยได้มีการพูดคุยถึงรายละเอียดโครงการที่จะทำเบื้องต้น การดำเนินงาน งบประมาณโดยสังเขป และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งผลการประชุมทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องที่จะดำเนินการโครงการนี้ ซึ่งทางอาจารย์จะดำเนินการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและร่างข้อเสนอโครงการต่อไป



3. เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดประชุม Matching โครงการ Talent Mobility ครั้งที่ 1 ระหว่าง ดร. กชพรรณ ชูลักษณ์ ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับทางผู้ประกอบการจากบริษัท คุณากิจ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด โดยได้มีการพูดคุยถึงรายละเอียดโครงการที่จะทำเบื้องต้น การดำเนินงานงบประมาณโดยสังเขป และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งผลการประชุมทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องที่จะดำเนินการโครงการนี้ ซึ่งทางอาจารย์จะดำเนินการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและร่างข้อเสนอโครงการต่อไป



4. เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดประชุม Matching โครงการ Talent Mobility ครั้งที่ 2 ระหว่างทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.จิรพงศ์ สุขศิริวงศ์ ดร.อมราพร วงศ์รักษ์พานิช ดร.นันทนา นุชถาวร และดร. จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย ภาควิชาเภสัชกรรมและภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับทางผู้ประกอบการจากบริษัท มิลลิเมด จำกัด โดยได้มีการพูดคุยถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ขั้นตอนการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ และกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ซึ่งทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องว่าในการประชุมครั้งที่ 3 จะมีการเซ็นเอกสาร Non-disclosure Agreement



5. เมื่อวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.30 – 19.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดประชุม Matching โครงการ Talent Mobility ครั้งที่ 1 ระหว่างทีมอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.กฤษณ์ ธิรพันธุ์เมธี และ ดร.ปิยทิพย์ ชันตยาภรณ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับทางผู้ประกอบการจากบริษัท รุ่งโรจน์ ทั้งยังเอง จำกัด โดยได้มีการพูดคุยถึงรายละเอียดโครงการที่จะทำเบื้องต้น การดำเนินงาน และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งผลการประชุมทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องที่จะดำเนินการโครงการนี้ และทางอาจารย์ได้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รอบที่ 1 งบประมาณปี 2560 ต่อไป

